

## "แม่" คำพูดเล็กๆ ที่ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ ...!!

นำเสนอเมื่อ : 14 ธ.ค. 2552



### "แม่" คำพูดเล็กๆ ที่ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่

คงไม่มีคำจำกัดความใด ๆ สามารถบรรยายความเป็น "แม่" ได้หมดสิ้น

ความรักทั้งหมดทั้งปวงในโลกนี้รวมกันก็ไม่เท่าความรักของแม่คนหนึ่งที่มีต่อลูก

ความรักของแม่รุ่งงามเหมือนดอกไม้ ยิ่งใหญ่ดุจศิลปะที่จรูโลงมนุษยชาติได้ด้วยสองมือกับหนึ่งหัวใจ  
ความรักของแม่ยิ่งใหญ่กว่าทองฟ้าอย่างที่เคยว่าไว้ตอนเด็ก ๆ คุณเองก็รู้ดี

หากดอกมะลิจะทดแทนความหมายความรักของแม่ได้

นั้นก็เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ของความบริสุทธิ์ ผุดผ่อง และอ่อนโยน

แทนความหมายว่า "เธอคือผู้ที่ฉันสุดรักสุดบูชา" หรือ

"เธอคือดอกไม้ผู้สง่างามและสูงส่ง"

และคุณก็อาจไม่เคยรู้ว่าข้างในหัวใจของผู้เป็นแม่นั้น

นอกจากบรรจุแน่นด้วยความรัก ความปรารถนาดีแล้ว

ยังมีความรู้สึกที่มีต่อลูกอีกมากมายเหลือคณานับ

ลำดับมาพอเป็นสังเขปจากเศษเสี้ยวของหัวใจแม่ได้ 8 ข้อต่อไปนี้

#### 1. แม่อยากให้ลูกมีสุขภาพดี

ย้อนความกลับไปตั้งแต่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นในท้องแม่ ท่านเฝ้าดูแล

ทะนุถนอมลูกน้อยในครรภ์ แม้ท่านต้องลำบากและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หลายอย่างในชีวิต ทั้งหมดเพียงเพื่อลูก ต่อมาวินาทีแรกที่ลูกลืมตา ถามแม่ร้อยคน

ประโยคแรกที่ยากได้ยินจากปากหมอคือ ลูกมีอวัยวะครบถ้วนทุกประการ ยามเป็นทารก

เมื่อลูกไอ แม่ก็อยากไอแทน ลูกร้องไห้ก็แสนจะทรมาณไปกับลูก

## 2. แม่อยากให้ลูกมีการศึกษาที่ดี

การศึกษาคือรากฐานที่สำคัญที่สุดในชีวิต นับตั้งแต่เริ่มหัดอ่าน  
หัดเขียน ท่านตราตรึงภาพร่ำสอนคุณอย่างไม่ลดละ (คุณอาจไม่รู้ว่า  
การสอนเด็กเล็กคนหนึ่งให้อ่านออกเขียนได้นั้นยากเย็นเพียงใด)  
แม้ร้อยคนก็ล้วนมีล้านวิธีต่างกันออกไป หากแต่มีเพียงจุดประสงค์เดียวกัน  
คืออยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดของกำลังคนเป็นแม่จะทำได้  
หากทำงานเหนื่อยหนักเพื่อมาจ่ายค่าการศึกษาของลูกได้วิธีไหน  
แม่อีกจะทำทุกวิถีทาง  
เพื่อลงทุนด้านการศึกษาให้ลูกซึ่งคุ้มค่ากว่าการลงทุนอะไรทั้งหมด

## 3. แม่อยากให้ลูกเข้าใจโลก เข้าใจตัวเอง และเข้าใจแม่ (บ้าง)

แม่โลกจะเลวร้าย หากชีวิตยืดหยุ่นได้และปรับสภาพด้วยความเข้าใจ  
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็จะมีแต่ความสงบสุข  
เข้าใจสภาพแวดล้อมแล้วก็อย่าลืมหันกลับมาเข้าใจภายในของตัวเอง  
และสิ่งสุดท้ายที่หัวอกคนเป็นแม่อยากบอกให้ลูกฟัง คือ เข้าใจท่านบ้าง  
ที่พร่ำบ่นพร่ำสอน เพียงเพราะคำว่ารักคำเดียว บริสุทธิ์ไร้สารพิษ  
ไม่มีสิ่งใดเจือปน

## 4. แม่อยากให้ลูกประหยัดและพอเพียง

ความพอดีจะทำให้ลูกของแม่ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ทะเยอทะยาน  
ไม่โหยหาได้มาเพียงวัตถุ แล้วจิตใจต้องตกเป็นทาสของเงินตรา  
เชื่อเถิดว่าแม่ของคุณ อยากให้คุณพอมีพอกิน สมตัว สมฐานะ  
เพียงไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ท่านอยากให้คุณ ร่ำรวยความสุขแทนตัวเลข  
เรียนรู้ที่จะประหยัด สมถะ และพอเพียงอย่างสร้างสรรค์

## 5. แม่อยากให้ลูกมีระเบียบและใช้ชีวิตให้เป็น

ลูก ๆ ทั้งหลายคงเคยถูกแม่จ้ำจี้จ้ำไชในความไร้ระเบียบ

ท่านไม่ได้แค่เหนื่อยที่ต้องตามเก็บกวาดสมบัติประจำมีของคุณ (เพราะการสอน  
เหนื่อยกว่าทำเองมาก) แต่แม่มองการณ์ไกลไปกว่านั้น หากวันใดไม่มีแม่อยู่  
เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกนำพาไป

วันนั้นเองที่คุณจะต้องจัดการอะไรในชีวิตด้วยตัวเอง

หากเริ่มต้นตอนนั้นคงสายเกินไปและยากเกินแก่ที่จะเริ่มต้น

แม่สอนให้คุณรู้จักแบ่งเวลาในชีวิต หน้าที่ส่วนตัว หน้าที่ส่วนรวมให้แยกแยะ

ไม่ขาดตกบกพร่อง ขณะที่ต้องไม่ลืมทำตามหัวใจ

และสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกมีความสุขในชีวิตได้

## 6. แม่รักลูกมากพอที่จะปล่อยให้ลูกมีอิสระและตัดสินใจด้วยตัวเอง

แม่หวง แม่ห่วง เพราะแม่รัก

เมื่อคุณยังเด็กและไม่มีความว่องไวที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

อย่านึกตะขวงใจที่แม่ไม่ยอมปล่อยให้ทำอะไรด้วยตัวเอง

เพราะสักวันหนึ่งก็จะถึงเวลาของคุณ ในทางกลับกัน

หากแม่ของคุณสอนให้คุณรู้จักช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก

นั่นก็เพราะท่านอยากให้คุณรู้จักการใช้ชีวิต คิดตัดสินใจด้วยตัวเอง

ท่านมอบยานพาหนะคันงามที่ชื่อว่าอิสระให้คุณแล้ว หมายความว่า

คุณจะต้องบังคับทิศทางไว้ในที่ที่ควรอยู่ โดยจะมีแม่คอยมองคุณอยู่ข้างหลัง

## 7. แม่อยากให้ลูกเชื่อฟังคำ แม่สอน

ไม่มีแม่ในโลกคนไหนหวังร้ายกับลูก

บางเวลาคำพูดของแม่ออกมาอย่างมีอารมณ์แต่ไม่เคยอับแฝง เพียงเชื่อคำแม่สอน

ชีวิตคุณก็จะเป็น-อยู่-คือ อย่างที่ควรจะเป็น

และคำแม่สอนจะติดตัวเป็นสมบัติล้ำค่าไปตลอดชีวิต หาซื้อไม่ได้

เวลาก็ออนคินมาไม่ได้ เช่นกัน ทว่าสามารถเก็บไว้ได้เป็นคอลเลกชันในใจได้

## 8. แม่อยากให้ลูกกตัญญู รู้คุณค่าคน

ไม่เพียงรับรู้คุณค่าของน้ำนมแม่

หากแต่ความกตัญญูทุกเวทีจะนำพาให้ชีวิตคุณอยู่รอดปลอดภัย ตกน้ำไม่ไหล

ตกไฟไม่ไหม้ ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ตกอับ

หากเราซื่อสัตย์และจริงใจต่อใครก็ตามที่ดีกับเรา และถึงแม้เขาจะไม่ดีด้วย

ก็ให้อาชนะใจคนด้วยความดี

ไม่ว่าลูกของแม่จะเป็นอะไร

เป็นใครที่เลวร้ายหรือน่ารังเกียจสำหรับคนอื่นมากแค่ไหน แต่สำหรับแม่แล้ว

คุณคือแก้วตาดวงใจของท่านเสมอ นับตั้งแต่วันแรกที่เกิดจนวันสุดท้าย

[article.zubzip.com/?1736](http://article.zubzip.com/?1736)